

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

### WGE – เซี่ย ก็ไม่สวย...(ถอยหลัง ระวังเซ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** เห็นภาพของตลาด หรือ SET Index แล้ว ถ้าจะถามเหนือเมฆใน

ตอนนี้ว่า เอาใจดี ลงจริงไหม หน้าใจใหม่ หรือจะว่ากันแบบ เป็นชาวสวนเลยดีใหม่... ถ้าจะเอาคำตอบจริงๆ ก็อย่างที่กำลังไว้ใน Live แล้วนั่นแหละครับ ให้ Save ภาพใหญ่ และภาพเล็ก ไว้แล้วนี้หน้า ถึงเวลาจะดูนั้นก็เปิดภาพใหญ่มาดู เส้น Trend Live ต่างๆ นาๆ ที่เราลากไว้ก่อนหน้านี้มัน ณ ตอนนี้ ระดับของ ตลาด หรือ SET Index อยู่ตรงไหนของเส้นต่างๆ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว จะต้องทำตัวอย่างไรกันต่อไป หรือถ้า มาเปิดภาพเล็กดู ก็เรื่องของ Indicator ที่เคยให้ดูประกอบ และระดับของการอ่อนตัวลง ที่บอกว่า ถ้าดีที่สุด จะต้องอ่อนตัวได้แค่ไหนพอ แล้วตอนนี้ ภาพการแกว่งตัวเกิดอะไรขึ้น หรือ ก่อนหน้านี้ มีอะไรบอกล่วงหน้า หรือไม่ว่า จะลงมาแถวๆ 1600+/- (ถ้าดูจาก Indicator ก็บอกอยู่นะว่า 1630 จะเอาไม่อยู่)... ก็เอาเป็นว่า วันอังคารที่ 21 กันยายน นี้ เดี่ยวเรามาดูกันอีกทีก็แล้วกัน... แต่จริงๆ แล้ว ภาพใหญ่ๆ ของตลาดนั้นเหนือเมฆก็น่าจะดูได้ว่าใน บาดตาเซี่ยน วันวานแล้วบางส่วนนะ... ส่วนเรื่องของระยะสั้น ก็อาจจะต้องไปดูหน้างาน หรือ เปิดภาพมาชัดๆ แล้วร้ายกันตามสัญญาณ หรือความน่าจะเป็นของแนวโน้มกันต่อไป ก็ขอตามชมภาพในช่วง Live กันอีกทีนะคะ... ซึ่งท่านนักลงทุน หรือแฟนประจำคอลัมน์บาดตาเซี่ยน อาจจะมีการฟังหรือรับข้อมูลการวิเคราะห์จากหลายที่หลายๆ ค่าย อยู่ก่อนแล้วกระมัง ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของใครที่ท่านรับฟังมาทั้งหมด สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจ ก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนเองเพียงผู้เดียวแหละครับ

**ดูตามเกม...** มาแบบนี้ ต้องมองว่า ขอย่าสั้น ก็ไม่หวังใจ เรียกว่า ถ้าผ่านแนวต้านมาได้ก็ต้องยืนให้ได้ ถอยหลังระวังเซ ถ้าเซก็อาจจะทรุด ตามมาได้... เดมแบบนี้ ขึ้นได้ ขึ้นเลยดีกว่า ตามมาได้

**แนวรับ** : ... 2.12-2.10 หรือ ยืน 2.14 **ได้อยู่ ก็นำตามน้ำ**

**เป้าหมาย** : ... ตามรูปแบบ Price Pattern ที่เห็น ก็หวัง 2.5+/-

Price Chart...(WGE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น WGE...** รูปแบบราคา หรือ Pattern นั้นก็จะหวังราคาได้ถึงระดับ 2.5+/- หรือ ถ้าจะเอาภาพที่เป็น Pattern ใหญ่ๆ ขึ้นไปหน่อย ก็อาจจะหวังได้ถึงระดับ 2.70-2.80 กันได้เลย... เรื่องของ MA ระยะสั้น หรือ ภาพของ Price Pattern ระยะสั้น เป็นเรื่องที่คนเล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค น่าจะแม่นยำอยู่แล้วกระมังครับเหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวว่าจะต้องดูยังไง หรืออ่านยังไงแล้วการจะกำหนดกลยุทธ์ จะต้องเล่นกันแบบไหนทางนี้ที่ไล่ หรือจุด Cut Loss จะกำหนดกันอย่างไรนั้น บางครั้งก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการแกว่งตัวในแต่ละวัน หรือถ้าดูหน้างานแล้วนั้น มีการโยนหลอกโยนจริงใหม่ อันนี้ ประสบการณ์ของแต่ละท่านด้วยเหมือนกันนะ